

ทันหุ้น - International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT) เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โชว์เทคนิคการผลิตอ้อยและน้ำตาล หวังดันไทยขึ้นศูนย์กลาง AEC

นายเชตพงษ์ สิริวิรัช ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 เปิดเผยว่า สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (TSSCT) ได้รับคัดเลือกในนามของประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 หรือ XXIX International Society of Sugar Cane Technologists Congress เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันจัดแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาลจากนานาประเทศทั่วโลก ด้วยแนวคิด "Sufficient and Sustainable Agri-Sugar Cane Exporters" โดยจะมีตัวแทนภาครัฐ ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน

# ISSCT ดันไทยศูนย์กลาง AEC โชว์เทคนิคผลิตอ้อย-น้ำตาล

และมีนักวิชาการ เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวการจัดงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. Pre-Congress Tour วันที่ 2-4 ธันวาคม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว อุทยานวิจัยมิตรผล และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด 2. ISSCT Congress 2016 วันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ และ 3. Post-Congress Tour วันที่ 9-11 ธันวาคม จะศึกษาดูงานโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุโขทัย และนครสวรรค์ โดยการจัดงานในประเทศไทยครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่เราเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยเข้าชมนานเพื่อส่งเสริม การต่อยอดความรู้ เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม



อ้อยและน้ำตาลอย่างทั่วถึงอีกด้วย นางสาววิชญา สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือที่เลิ่บ เปิดเผยว่า การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้ซุงของเอเชีย ด้วยการส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมของไม้ซุงดีดีหลักของประเทศไทย ทั้งกรุงเทพฯ

พัทยา ภูเก็ต ขอนแก่น และเชียงใหม่ รวมถึงเมืองอันเป็นจุดหมายชั้นนำอื่นๆ ในประเทศ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เมืองไม้ซุงดีดี โดยหวังเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลของอุตสาหกรรมไม้ซุงและศูนย์กลางธุรกิจไม้ซุงของภาคเหนือ รองรับการเปิดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย ซึ่งมุ่งเน้นดำเนินงานภายใต้ นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรม และประชุมสัมมนาในประเทศมากขึ้น เน้นความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนกระตุ่นตลาด

## ไมซีในประเทศ

“การจัดงานประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ 1,500 คน และนารายได้เข้าประเทศ 139 ล้านบาท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ จะเปิดโอกาสให้บุคลากรของไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับองค์ความรู้ และเรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย”

นายกิตติ ชุณหวงค์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศสนใจซื้อพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 70% ซึ่งเราคาดว่าจะมีการจองและซื้อพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดภายใน 3 เดือน ทั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน” นายกิตติกล่าว ☺